



# ข้อมูลการสมัครโครงการทุน สนับสนุน TVTP

เอกสารข้อเท็จจริงนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและข้อกำหนดการสมัครโครงการทุนสนับสนุนการป้องกันความรุนแรงและการก่อการร้ายแบบกำหนดเป้าหมาย (TVTP) ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการสมัครและประเภทโครงการ เอกสารการสมัครที่จำเป็น และวันที่สำคัญ

โปรดทราบ: ต้องส่งเอกสารใบสมัครขั้นสุดท้ายและเอกสารการรายงานและการตรวจติดตามโครงการทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

## ลำดับความสำคัญของโปรแกรม

ศูนย์โครงการป้องกันและความร่วมมือ (CP3) ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิช่วยป้องกันความรุนแรงและการก่อการร้ายแบบกำหนดเป้าหมายผ่านการระดมทุน การฝึกอบรม การเพิ่มการรับรู้ของประชาชน และการพัฒนาความร่วมมือในทุกระดับของรัฐบาล ภาคเอกชน และในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศของเรา CP3 ได้ใช้ประโยชน์จากแนวทางที่รายงานโดยการวิจัยด้านสาธารณสุข จึงได้รวบรวมผู้ให้บริการด้านสุขภาพ จิตนักรักษา ผู้บริหารทางศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ องค์กรไม่หวังผลกำไรและอื่น ๆ ในชุมชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อาจก่อความรุนแรง โครงการทุนสนับสนุน TVTP ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการป้องกันความรุนแรงและการก่อการร้ายที่ยั่งยืน เพื่อนำร่องแนวทางการป้องกันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และเพื่อระบุแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกันที่สามารถทำซ้ำได้ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

หลังจากประเมินช่องว่างในการสมัครและผู้รับทุนในรอบก่อนหน้า CP3 ได้กำหนดลำดับความสำคัญต่อไปนี้สำหรับการเลือกผู้รับทุน:

- การใช้ความสามารถในการป้องกันในชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง
- สร้างความเสมอภาคสำหรับผู้ได้รับทุนและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ด้อยโอกาสในการป้องกัน<sup>1</sup>
- การกล่าวถึงแง่มุมออนไลน์ของความรุนแรงและการก่อการร้ายแบบกำหนดเป้าหมาย
- การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวจากอุดมการณ์สุดโต่ง
- การเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินและจัดการภัยคุกคามในท้องถิ่น

โครงการทุนสนับสนุน TVTP ให้เงินทุนแก่ผู้สมัครที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญและวัตถุประสงค์เหล่านี้ และที่ปกป้องความเป็นส่วนตัว สิทธิพลเมืองและเสรีภาพของพลเมือง ผู้สมัครจะต้องดำเนินการประเมินความต้องการที่จำเป็นอย่างเข้มงวด เพื่อระบุทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ของตนและสิ่งที่ยังขาดอยู่ โครงการทั้งหมดจำเป็นต้องมีการวัดประสิทธิภาพ

<sup>1</sup> ชุมชนด้อยโอกาส หมายถึง ประชากรที่มีลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกับชุมชนทางภูมิศาสตร์ ที่ได้รับการปฏิเสธโอกาสอย่างเต็มที่ในการมีส่วนร่วมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตพลเมืองอย่างเป็นระบบ ดูหน้า 40 ของเอกสารคำแนะนำสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

## องค์กรที่มีสิทธิ์

รัฐบาลระดับรัฐ ท้องถิ่น ชนเผ่า ดินแดน; องค์กรไม่หวังผลกำไรที่มีสถานะ 501(c)(3) IRS ตามที่กำหนดโดย [2 C.F.R. § 200.1](#); และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสิทธิ์สมัครรับเงินทุนเพื่อสร้างความสามารถในการป้องกันหรือเติมเต็มช่องว่างความสามารถในการป้องกัน ผู้สมัครจะต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาและดำเนินโครงการในสหรัฐอเมริกา

## ระยะเวลาการดำเนินงาน

โครงการทุนสนับสนุน TVTP มีระยะเวลาการดำเนินงาน 24 เดือน ซึ่งมีการขยายระยะเวลาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวนจำกัด

วันที่เริ่มต้นของระยะเวลาการดำเนินงานที่คาดการณ์ไว้: 1 ต.ค. 2023

วันที่สิ้นสุดของระยะเวลาการดำเนินงานที่คาดการณ์ไว้: 30 ก.ย. 2025

## เกณฑ์คุณสมบัติอื่น ๆ

นอกเหนือจากการเป็นองค์กรที่มีสิทธิ์แล้ว โครงการที่เสนอจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของโครงการดังต่อไปนี้:

- ความเป็นส่วนตัว สิทธิพลเมือง และเสรีภาพของพลเมือง: โครงการที่เสนอจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล สิทธิพลเมือง และเสรีภาพของพลเมือง โบสมัครจะต้องอธิบายถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความเป็นส่วนตัว สิทธิพลเมือง และเสรีภาพของพลเมือง และวิธีการที่ผู้สมัครจะป้องกันหรือลดผลกระทบเหล่านั้นและจัดการโครงการของพวกเขาในลักษณะที่ไม่เลือกปฏิบัติ โบสมัครที่อธิบายโปรแกรมโครงการ หรือกิจกรรมที่ไม่ได้ปกป้องความเป็นส่วนตัว สิทธิพลเมือง หรือเสรีภาพของพลเมืองอย่างเหมาะสมจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินทุน
- ความสมบูรณ์: ผู้สมัครทุกคนจะต้องรวมองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะของประเภทโครงการที่พวกเขาเสนอ ซึ่งรวมถึงการวัดประสิทธิภาพ หากไม่สามารถส่งโบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือมีการเบี่ยงเบนที่สำคัญจากข้อกำหนดอาจทำให้โบสมัครนั้นไม่มีสิทธิ์ และจะไม่ได้รับการตรวจสอบหรือให้คะแนน ผู้สมัครที่คาดหวังสามารถอ่าน [คำแนะนำการสมัครทุน TVTP FY23](#) ได้ในขณะนี้ และอ่านประกาศเกี่ยวกับโอกาสการมอบทุน (NOFO) สำหรับ TVTP FY23 เมื่อเผยแพร่ เพื่อดูรายละเอียดขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการส่งโบสมัคร และการวัดประสิทธิภาพที่จำเป็นสำหรับประเภทโครงการและเส้นทางแต่ละประเภท
- การวิจัย: โครงการที่ประกอบด้วยการศึกษาเท่านั้นจะไม่มีสิทธิ์ภายใต้โครงการนี้ การวิจัยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครจะต้องเสนอให้ใช้ความสามารถในการป้องกันอย่างน้อยหนึ่งอย่างในช่วงระยะเวลาของการดำเนินงาน และต้องแสดงให้เห็นว่าการวิจัยที่เสนอใด ๆ จะสนับสนุนการดำเนินการนั้นอย่างไร สำหรับการวิจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์ โปรดทบทวนส่วนที่ 13 ของ NOFO ส่วนย่อย “การปกป้องอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์ในการวิจัย”

## เส้นทางการสมัครและเงินทุน

ภายใต้โอกาสนี้ มีเงินทุนจำนวนรวมทั้งสิ้น 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้สมัครสามารถสมัครประเภทโครงการหนึ่งประเภทขึ้นไปในเส้นทางการปฏิบัติที่มีแนวโน้ม (Promising Practices Track) หรือส่งข้อเสนอโครงการในเส้นทางนวัตกรรม (Innovation Track) ช่วงเงินทุนต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน หากโครงการเกินเป้าหมายการระดมทุนมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ผู้สมัครควรให้เหตุผลอย่างละเอียดเพื่ออธิบายค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หมายเหตุ: จำนวนเงินเป้าหมายสามารถสะสมรวมได้ ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครที่เสนอโบสมัครปฏิบัติที่มีแนวโน้มสองประเภท ได้แก่ “การมีส่วนร่วมของพลเมือง” และ “ความยืดหยุ่นทางจิตใจสำหรับเยาวชน” จะมีจำนวนเงินทุนเป้าหมายทั้งหมด \$150,000

หากทำการสมัครในเส้นทางการปฏิบัติที่มีแนวโน้ม ผู้สมัครควรแยกค่าใช้จ่ายตามประเภทโครงการในกรณีที่มีการระดมทุนบางส่วน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโบสมัครของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดและคำแนะนำอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในแต่ละเส้นทางและประเภทโครงการ

ติดต่อเรา

[dhs.gov/CP3](#) // [dhs.gov/TVTPGrants](#)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนสนับสนุน TVTP โปรดส่งอีเมลไปที่ [TerrorismPrevention@hq.dhs.gov](mailto:TerrorismPrevention@hq.dhs.gov)

ประเภทโครงการและเส้นทาง	จำนวน/ช่วงจำนวนเงินทุนเป้าหมาย
สร้างความตระหนักในสังคม	\$175,000
ทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่มีความรุนแรง	\$115,000
การมีส่วนร่วมของพลเมือง	\$60,000
ความยืดหยุ่นทางจิตใจสำหรับเยาวชน	\$90,000
ทีมประเมินและจัดการภัยคุกคาม	\$350,000
การฝึกอบรมสำหรับผู้เห็นเหตุการณ์	\$115,000
บริการอ้างอิง	\$175,000
การลดการกระทำผิดซ้ำและการกลับคืนสู่สังคม	\$230,000
เส้นทางนวัตกรรม	\$300,000 - \$815,000

## วัตถุประสงค์

1. ชุมชนท้องถิ่นมีความตระหนักถึงสัญญาณว่าอาจมีบางคนก่อความรุนแรงและเป็นภัยคุกคามต่อความรุนแรงและการก่อการร้ายแบบกำหนดเป้าหมาย
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความตระหนักถึงทั้งปัจจัยเสี่ยงสำหรับ และปัจจัยป้องกันต่อการลุกลามไปสู่ความรุนแรง ปัจจัยเสี่ยงเป็นอิทธิพลเชิงลบในชีวิตของผู้คนที่เพิ่มโอกาสในการใช้ความรุนแรง ปัจจัยป้องกันเป็นอิทธิพลเชิงบวกในชีวิตของผู้คนที่ลดโอกาสของความรุนแรง
3. สมาชิกของชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นที่กว้างและหลากหลายที่สุด มีการแบ่งปันทรัพยากรและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และสร้างพันธมิตรที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันความรุนแรงและการก่อการร้าย
4. สมาชิกของชุมชนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมสำหรับผู้เห็นเหตุการณ์ ที่พยายามเพิ่มความเข้าใจของสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในการช่วยเหลือบุคคลก่อนที่พวกเขาจะก่อความรุนแรง โดยการติดต่อกับทีมประเมินและจัดการภัยคุกคามหรือค้นหาทรัพยากรในชุมชนอื่น ๆ
5. สมาชิกของชุมชนท้องถิ่นมีการเข้าถึงทีมประเมินและจัดการภัยคุกคามสหสาขาวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ เช่น นักจิตวิทยา นักการศึกษา ผู้นำศาสนา และบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้การสนับสนุนบุคคลก่อนที่จะเกิดความรุนแรง
6. ชุมชนท้องถิ่นมีโครงการที่จัดการกับปัจจัยเสี่ยงและเสริมสร้างปัจจัยป้องกันการก่อความรุนแรง รวมถึงการจัดโครงการลดการกระทำผิดซ้ำ

## แหล่งข้อมูลทุน TVTP เพิ่มเติม



หน้าทุนสนับสนุน TVTP



วิธีลงทะเบียนกับระบบสำหรับการจัดการผู้รับทุน (SAM)



ขั้นตอนในการสมัครทุน TVTP



แผนการดำเนินการและการวัดประสิทธิภาพ: คู่มือด่วน



วิธีรับ EIN



แหล่งข้อมูลทุนเพิ่มเติม



วิธีลงทะเบียนด้วย ND Grants